

# Sau khi phá thai có dùng thuốc ngừa thai cấp tốc được không

Dùng thuốc ngừa thai cấp bách sau khi nạo phá thai có được hay không là thắc mắc của khá nhiều đối tượng Hiện nay. Để trả lời thắc mắc cũng như giải tỏa tâm lý lo lắng, thắc mắc của nhiều phái đẹp một số bác sĩ tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh có một vào chia sẻ qua bài văn dưới đây.



## Tổng quát về phương pháp nạo phá thai

Dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp sau lúc nạo hút phá thai khỏi không? Nạo phá thai là một cách thức dạng phá thai phía ngoài mong muốn với biện pháp dùng ống hút chân không chuyên dụng cho vào cổ tử cung để nạo hút phá thai ra ngoài. Với cách này thai phụ sẽ được ngậm thuốc để gây thai nhi trong dạ con ngừng tiến triển trước lúc tiến hành nạo hút thai.

Hút thai chỉ được chỉ định đối với bào thai trong tầm khoảng từ 6 tới 12 tuần tuổi cùng với lúc thai phụ không mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa, không bị bệnh cấp tính, bệnh tim mạch. Trước lúc làm cần phải tham khảo và lắng nghe giải đáp từ bác sĩ.

Bài viết liên quan:

<https://trungtamytecamle.com/uploads/news/chi-phi-pha-thai-bao-nhieu-tien.htm>

<https://trungtamytecamle.com/uploads/news/dia-chi-pha-thai-an-toan-ha-noi.htm>

<https://trungtamytecamle.com/blog/cach-pha-thai-an-toan-nhat.htm>

<https://trungtamytecamle.com/blog/chi-phi-pha-thai-bang-thuoc.htm>

<https://trungtamytecamle.com/blog/mua-thuoc-pha-thai-o-dau.htm>

## Uống thuốc ngừa thai cấp bách sau khi nạo hút thai có khỏi được không?

Sử dụng thuốc tránh thai cấp tốc sau khi nạo hút phá thai là một cách phòng tránh mang bầu ngoài ý muốn hiệu quả. Một số bác sĩ cũng chứng minh sau lúc nạo hút phá thai việc dùng thuốc ngừa thai cấp bách là tận gốc có thể.

Với tất cả phụ nữ hầu hết ai cũng biết đến thuốc phòng tránh thai cấp tốc – 1 kiểu thuốc phòng ngừa vấn đề có bầu sau khi "lâm trận" tình dục khi không được bảo vệ. Trên thực tế có khá nhiều đôi cặp chọn phương pháp phòng tránh thai này bởi vì một số điểm nổi bật của nó mang lại như:

- Không gây nên trở ngại hoặc tác động tới khoái cảm, khả năng kích ứng lúc giao hợp.
- Hiệu quả sớm, chỉ cần phải dùng 1 liều truy cập một khoảng thời gian ngay sau lúc "yêu" xong.
- Không gây chi phối đến chức năng sinh con của chị em.
- Dem tới hữu hiệu dài lên đến 99,9%.
- Với đáng mảy râu mắc dị ứng đối với bao cao su thì đây là một cách hữu hiệu để phòng chống mang thai bên ngoài ý định an toàn.

## Có cần sử dụng thuốc ngừa thai cấp bách sau lúc nạo phá thai?

Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi nạo hút phá thai là một giải pháp hiệu quả trong vấn đề phòng chống mang thai ngoài ý định. Tuy nhiên vấn đề sử dụng thuốc ngay sau khi nạo hút thai có nguy cơ khiến cho nữ giới bị phải các tác dụng phụ cụ thể như:

- "Cô bé" chảy máu thất thường: Nếu sau lúc dùng thuốc tránh thai cấp tốc bạn gặp phải tình trạng chảy máu âm đạo thì cũng đừng nên lo sợ quá. Theo dõi trong tầm vài ngày là sẽ hết. Trong trường hợp không xuất hiện hiện tượng gia tăng hãy tới bất gặp ngay chuyên gia để thăm khám.
- Kinh nguyệt bị rối loạn: sử dụng thuốc tránh thai cấp tốc sau lúc nạo hút phá thai có thể làm cho chu kỳ kinh nguyệt không đều, dễ thấy nhất là mắc kinh nguyệt bị chậm, kinh không đều.
- Buồn nôn: buồn nôn là một trong những phản ứng phụ một số nữ giới mắc phải khi lấy thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi hút thai tuy nhiên nó cũng mau chóng không còn sau vài ngày.

- Ngực cương dương: sau lúc dùng thuốc phòng tránh thai khẩn cấp thường hay chị em phụ nữ sẽ xuất hiện ngực bị cương dương trong khoảng vài giờ vì hiện tượng duy trì nước của thuốc dưới tác động hormone nữ giới.

- Tâm sinh lý mất cân bằng: quá trình biến đổi hormone cũng là một trong các lý bởi vì làm cho tâm trạng nữ giới bị biến đổi đặc biệt trở nên dễ cáu gắt, nóng nảy hơn, nặng có khả năng mắc trầm cảm.

- Cảm hứng tình dục suy nhược: thuốc ngừa thai cấp bách là một dạng thuốc có đựng hormone nên thường hay khiến cho nữ giới bị suy giảm hưng phấn lúc dùng không ít lần.

- Tăng cân: tác dụng phụ của thuốc dẫn đến duy trì nước trong cơ thể là căn nguyên dẫn đến hiện tượng tăng cân.

Dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp sau khi nạo hút phá thai có nguy cơ làm cho chị em phụ nữ bị phải không ít phản ứng phụ không nguyện vọng. Thế nên nữ giới có nguy cơ thống kê cùng với vận dụng thêm các giải pháp ngừa thai an toàn, hiệu quả khác biệt bằng giải pháp tới các địa chỉ y tế tin cậy chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có con để được những bác sĩ chuyên khoa tư vấn.

## Một số phương pháp tránh thai an toàn, hữu hiệu

Sử dụng thuốc phòng tránh thai khẩn cấp sau lúc hút thai có khả năng mang đến hiệu quả trong việc tránh thai ngoài ý muốn tuy vậy lại làm cho phụ nữ bị phải khá nhiều tác dụng phụ không nguyện vọng. Ngoài việc sử dụng thuốc phòng tránh thai cấp tốc là cách tránh thai an toàn nữ cũng có thể vận dụng thêm một số phương pháp phòng tránh thai khác biệt như dưới đây:

Sử dụng bao cao su

Lấy bao lớn su phía ngoài việc mang lại hữu hiệu lớn trong việc ngừa thai mà còn giúp chúng ta phòng chống được lây nhiễm một số bệnh lý đường tình dục. Đây là biện pháp thích hợp với cả nam và nữ, thường gặp được không ít giới trẻ dùng Thực tế hiện nay.

Nhược điểm của giải pháp này đó là giảm thiểu cực khoái, sự chân thật khi "yêu" và không phù hợp với những thành phần bị dị ứng với các chất trong bao lớn su.

Cấy que phòng tránh thai

Cấy que phòng tránh thai là một giải pháp dễ dàng được tiến hành cấy que phòng tránh thai truy cập cổ tay nữ giới. Song theo những khảo sát cho thấy phương pháp này có thể gây một số đe dọa tới sức khỏe cần không nên lấy thường thấy.

Đặt vòng phòng tránh thai

Đặt tầm phòng tránh thai là cách thông dụng nhất lúc đưa vòng tránh thai truy cập phía trong "cô bé" nhằm gây ngăn chặn việc tinh trùng gặp trứng có con. Làm đặt khoảng 1 lần có thể đem đến hiệu quả đến 3 tới 5 năm nên được rất nhiều chị em lựa chọn.

Nhưng đặt khoảng phòng tránh thai Nếu mà không được làm an toàn cực kỳ không khó gây tình trạng nhiễm trùng và khiến cho nữ bị phải các phản ứng phụ như nhức đầu, cảm giác đau ngực, nôn ói,... Vậy nên chị em phụ nữ cần phải lựa chọn cho chính mình một cơ sở uy tín, đảm bảo tin cậy để thực hiện.

Mỗi biện pháp phòng tránh thai đều có các mặt thế mạnh cũng như nhược điểm không giống nhau vậy nên phụ nữ nên suy nghĩ kỹ thật kỹ cùng với lựa chọn cách nào là thích hợp nhất đối với mình. Để được trả lời cụ thể về cách hút thai, tránh thai an toàn chị em phụ nữ có khả năng gọi điện trực tiếp đến phòng khám Hưng Thịnh để được bác sĩ đầu ngành trả lời một cách rõ ràng nhất.

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh địa chỉ tại Xã Đàn, Hà Nội là cơ sở y tế đầu tiên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có con, được cấp phép hoạt động vì Sở y học. Mỗi nữ giới lúc có ý định muốn đình chỉ thai bên ngoài mong muốn hoặc muốn khiến các giải pháp kế hoạch hóa có khả năng tới trực tiếp phòng khám để được một số chuyên gia tư vấn cụ thể.

Những chuyên gia đang công tác tại phòng khám Hưng Thịnh đều là một số cơ thể có trình độ tay nghề dài, nhiều năm kinh nghiệm, luôn tận tâm tận tâm đối với người bệnh. Bên cạnh đó đội ngũ cơ sở vật chất thiết bị máy móc ở phòng khám cũng được đầu tư vô cùng tiên tiến, hệ thống máy móc kiểm tra được nhập khẩu từ những nước có nền y học phát triển. Vậy nên người bị bệnh có khả năng vĩnh viễn an tâm tin tưởng lúc đến đây.

Dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp sau khi hút thai là một trong những giải pháp dễ thực hiện cũng như hữu hiệu nhanh chóng nhưng mà Mặt khác cũng có khả năng khiến cho nữ giới mắc phải những một số phản ứng phụ không yêu cầu của thuốc. Vậy nên chúng ta cân nhắc trước lúc dùng, cần phải vận dụng ý kiến chuyên gia để được giải đáp rõ hơn về những biện pháp ngừa thai an toàn, để lâu khác. Mọi câu hỏi nên được trả lời thêm bạn đọc vui lòng liên hệ tới đường dây nóng để được một số bác sĩ chuyên khoa Đường dây nóng.